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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน  ผู้จัดการรายวัน 

กรงุเทพธรุกจิ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์

มตชินออนไลน ์ผู้จัดการออนไลน ์

บ้านเมอืงออนไลน์ ThaiQuote 

    -เสนอข่าว กรณกีารออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 (ฉบบัที่ 

2) พ.ศ.2562 เพ่ือปลดลอ็กสาระส าคญับางส่วนของพืชกญัชาและกญัชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 

5 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์  ว่า อาจเป็นการเอื้ อภาคเอกชน เพราะมีข้อก าหนดที่ประชาชน 

ไม่สามารถท าได้นั้น 
    นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ยอมรับว่าอ่านประกาศในองค์รวม แต่เมื่อมีคน

ทกัท้วงมาในเรื่องข้อก าหนดปริมาณสารสกดั กไ็ม่ได้นิ่งนอนใจได้สอบถามไปยังผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสอบ

เรื่องนี้ ไปยัง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. ท่านกอ็าจมีเผลอไปบ้าง แต่กส็ามารถแก้ไขได้ ได้

มอบหมาย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ไปหารือกบัคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการ

ปรับแก้ข้อกฎหมาย ระบุ การปลูกด้วยเมลด็พันธุก์ญัชงที่ต้องมีสารทเีอชซี ไม่เกนิร้อยละ 0.3 เป็น ร้อยละ 

1 ตามกฎกระทรวงเดมิเมื่อปี 2559 แล้ว เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มทุนสามารถเข้าถึงได้ การแก้

ประกาศท าได้ไม่ต้องทบทวนอะไร เพียงแค่เปล่ียนตัวเลข ไม่ได้แก้กฎหมายเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ

ยืนยันว่าการปลดลอ็กเพ่ือประโยชน์ส าคญัทางการแพทย์เท่านั้น 

แนวหน้า  

ผู้จัดการออนไลน์ เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ส านักข่าวไทย ThaiQuote 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกญัชาทาง

การแพทย์ เป็นเพียง 1 ในนโยบายที่ สธ.เร่งรัดด าเนินการเป็นอนัดบัแรกๆ หลังรับต าแหน่ง เพ่ือให้น ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่มผีลเสยีต่อสขุภาพผู้ใช้ อย่างไรกต็ามเรื่องกญัชาทางการแพทย์ต้องถูกปรับให้

เป็นงานปกตใินระบบบริการ เหมอืนงานตามนโยบายอกีจ านวนมากที่กระทรวงฯต้องเร่งรัดด าเนินการเพ่ือ

ดูแลสุขภาพประชาชนเช่นกัน อาทิ วัคซีน การยกระดับระบบบริการ การป้องกันโรค ภัยสุขภาพ เป็นต้น 

โดยได้เพ่ิมเป็นอกีสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นสาขาการให้บริการกญัชาทาง
การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการน ามาใช้อย่างเป็นระบบ    

มตชิน แนวหน้า  

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ผู้จัดการออนไลน์ สวท., 

ส านักข่าวไทย, ThaiPBS,   

INN , Newtv. 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ รองนายกฯและ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สขุุม ปลัด สธ. ร่วมเป็นสกัขีพยานพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อย.กบั สปสช. ในการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชา ยา

ควบคุมอื่น ส าหรับสถานพยาบาล หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต  โดย นพ.ธเรศ เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า การ

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว จะช่วยลดภาระหน่วยบริการในการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบเพ่ือ

จัดท ารายงาน ลดภาระหน่วยงานภาครัฐในการจัดเกบ็ข้อมูล ลดอตัราเสี่ยง ในการเบิกยาซ า้ซ้อนในผู้ป่วย

รายเดยีว และส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมข้ีอมูลมากพอที่จะประมวลผล วิเคราะห์ความปลอดภัยจากการใช้

กญัชาทางการแพทย์ ยาควบคุมอื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มตชิน แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด 

กรงุเทพธรุกจิ ผู้จดัการรายวนั

เวบ็ไซตแ์นวหน้า เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก เวบ็ไซตเ์ดลนิิวส ์

ผู้จดัการออนไลน ์ 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน ์มตชินออนไลน ์

บ้านเมืองออนไลน์ ส านักข่าวไทย

workpointnews, INN Thestandard  

   -เสนอข่าว นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) แถลงว่า ในวันเสาร์ที่ 7 

กนัยายนนี้  พรรคภูมิใจไทยจะจัดประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นของภาคประชาชน ทั้งผู้ ป่วย ภาครัฐ แพทย์

แผนไทย และแพทย์พ้ืนบ้าน เป็นคร้ังสุดท้าย เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากกัญชา ก่อนจะเสนอร่างแก้ไข 

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ต่อสภา

ผู้แทนราษฎรภายในสปัดาห์หน้า เพ่ือบรรจุเป็นระเบยีบวาระ คาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมกส็ามารถพิจารณา

ได้ทนัท ีโดยมเีนื้อหาสาระเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และปลดลอ็กให้ปลูกกญัชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น 

เพ่ือรักษาสญัญาตามที่พรรคได้หาเสยีงไว้           

กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา จับมือกบั กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการพัฒนากญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเปิด "หลักสตูร

กญัชาเวชศาสตร์" แห่งแรกในประเทศไทย ปลายปีนี้  

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่5 กนัยายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

Nationtv 

    -เสนอข่าว นายยืนยง โอภากุล หรือแอด๊ คาราบาว โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า ได้โทรคุยกับ

ท่านอนุทิน ชาญวีระกุล ท่านฝากบอกพ่ีน้องประชาชนและชาวภาคประชาสังคมกัญชา(ยารักษาโรค)ว่า 

กญัชาเป็นนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้หาเสยีงไว้ ย่อมต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัว

ท่านและตระกูลของท่านไม่ได้ท าธุรกจิยา และกไ็ม่มีสมัพันธใ์ดๆกบักลุ่มทุนยา ขอให้ไว้ใจได้ ที่พยายามท า

นั้นกเ็พ่ือจะหาทางออกให้ดทีี่สดุกบัประเทศชาตแิละประชาชน 

Thestandard     -เสนอข่าว เลโซโทเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกา ที่เร่ิมเพาะปลูกกัญชาเพ่ือการเเพทย์อย่างถูก

กฎหมาย UNODC เผยว่ากญัชาที่พบในแอฟริกาใต้กว่า 70% ปลูกในเลโซโท และน ารายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นจ านวนมาก พวกเขาหวังว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 

เป็นอกีหนึ่งบทเรียนส าคัญส าหรับประเทศที่อยากจะปลูกกญัชาเพ่ือการแพทย์ และต้องการจะก้าวขึ้นมามี

ส่วนแบ่งในตลาดกญัชาโลก 

ThaiQuote     -เสนอข่าว ส านักข่าวนิวยอร์คไทม์ รายงานว่า นพ.เจอโรม อดัมส์ แพทย์ทหารที่ปรึกษากระทรวง

สาธารณสขุ ประเทศสหรัฐอมเริกา เปิดเผยถึงสถานการณ์ของการใช้กญัชาดัดแปลงพันธุกรรม ในหมู่คน

อเมริกนั ซึ่งก าลังเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่ โดยมีการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความเข้มข้มของสาร THC ซึ่ง
ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ท าให้เกดิความเสี่ยงต่อสุขภาพของสตรีมีครรภ์ และเดก็ทารกที่ก  าลังอยู่ในช่วง

พัฒนาการ 

 โยกยา้ยผูบ้ริหาร 

มตชิน ไทยรัฐ ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ ผู้จัดการรายวนั 

ผู้จัดการออนไลน ์มตชินออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน์  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์  

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์เวบ็ไซตเ์ดลนิวิส ์

สวท.,ส านักข่าวไทย, ThaiPBS 

Nationtv. 

    -เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงการโยกย้าย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์

เลขาธิการ อย. ไปด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม สบส. ว่า ไม่ได้โยกย้ายเพราะเรื่องกัญชา เป็นการโยกย้าย

ข้าราชการระดบัสงูสลับสบัเปล่ียนหมุนเวียนข้าราชการตามปกต ิมีรองปลัด สธ. 2 คน และ อธบิดี 1 คน ที่

เกษียณอายุราชการ จึงเร่งแต่งตั้ง เพ่ือไม่ให้การท างานของ สธ.หยุดชะงัก ทั้งหมดรู้ตัวกันมาก่อนอยู่แล้ว  

มั่นใจผู้บริหารทุกคนมศีักยภาพในการท างานเพ่ือประโยชน์ของ สธ. ไม่ว่าอยู่ในต าแหน่งใด   

    ส่วนที่ให้ นพ.ธเรศ ย้ายจากเลขาธิการ อย.ไปเป็นอธิบดี สบส. เพราะเห็นศักยภาพ และเคยเป็นรอง

อธิบดี สบส. มาก่อน ซึ่งกไ็ด้มอบหมายให้มาขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาศักยภาพ อสม.รวมทั้งการจัดการ

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทิ้ งงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การท างานของ กรม สบส. ส่วน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม จากรองปลัด 

สธ. ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ อย. ซึ่งทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์ในการท างานในกรมที่

มอบหมาย สามารถท างานต่อได้ทนัท ีถือเป็นการสลับสบัเล่ียนตามวาระ ให้มีการหมุนเวียนท างาน จะได้รู้

งานทุกด้าน อกี 2-3 ปี กจ็ะมคีุณสมบตัมิาแข่งกนัเพ่ือจะเป็นปลัดสธ. 

    ส าหรับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งเดิมด ารงต าแหน่งรองอธิบดี

กรมอนามัย ให้เป็นรองปลัด สธ. และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เคย

ด ารงต าแหน่งเลขานุการรมว.สธ. นพ.สสจ. และผอ.รพ. ให้เป็นรองปลัด สธ. โดยทั้ง 2 ท่านถือเป็นผู้ที่มี

ประสบการณใ์นด้านการบริหารงาน 

มตชิน     -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวว่า ขอบคุณรัฐมนตรี ที่ได้ให้โอกาสไปด ารงต าแหน่งอธิบด ี

สบส. เคยอยู่มาก่อน พร้อมทั้งได้มอบหมายเรื่องส าคญัหลายเรื่องซึ่งเคยท ามาก่อน เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสม 

 นโยบายรบัยาจากรา้นขายยา 

Newtv.     -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิกล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ได้มีมติเหน็ชอบตามข้อเสนอด าเนินงาน

เพ่ือรองรับนโยบายการให้ผู้ ป่วยในสทิธหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองน าใบสั่งยาจาก รพ. ไป

รับยาที่ร้านขายยาคุณภาพที่มีเภสัชกรประจ าเข้าร่วมโครงการแทนการรอรับยาที่ รพ. เป็นทางเลือกให้กับ

ประชาชนในการเข้าถึงบริการที่สะดวก ซึ่ งยาที่ได้รับจะเป็นยาแบบเดียวกับ รพ.ทุกอย่าง  โดยจะเร่ิม

ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ใน รพ. 50 แห่ง ที่ส่วนใหญ่เป็น รพ.ศูนย์,รพ.ทั่วไป และ

ร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศ 

    ทั้งนี้  เบื้องต้นได้ก าหนดขอบเขตการจ่ายยาให้ผู้ ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสงู หอบ

หืด และจิตเวช หรือโรคเร้ือรังที่ไม่มคีวามซับซ้อนในการดูแล โดยให้ขึ้นอยู่กบัความสมคัรใจของผู้ ป่วย ส่วน
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ยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยา ต้องเป็นยาชนิดเดียวกนักับที่ได้รับจาก รพ. ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการ

เพ่ิมเตมิ ทั้งนี้ คาดว่าจะมผีู้เข้ารับบริการประมาณร้อยละ 30 

 กองทุนสุขภาพต าบลเสริมพฒันาการเด็ก 

มตชิน     -เสนอสกูป๊  ว่า การพัฒนาเดก็ปฐมวัยจึงนับเป็นต้นทุนมนุษย์ที่ส  าคัญ ซึ่งกองทุนหลักประกนัสขุภาพใน

ระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนสขุภาพต าบล) ได้เปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถน างบประมาณจากกองทุนฯ 

ไปใช้เพ่ือพัฒนา "ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็" ในพ้ืนที่ได้ 

    พญ.นนธวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แห่งชาติ กรมอนามัย กล่าวในงาน "มหกรรม

กองทุนหลักประกนัสขุภาพท้องถิ่น 12 ปี กปท. เดนิหน้า พลังท้องถิ่นไทย รอบรู้  สร้างสขุภาพ อย่างยั่งยืน” 

ว่า จากการเกบ็ข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเดก็ ผ่านอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

พบว่า ครอบคลุมการคดักรองแล้วเกนิ 90% ซึ่งยังพบปัญหาส าคญัของเดก็ไทย คอื การพัฒนาล่าช้า ปัญหา

โภชนาการไม่เหมาะสม (เตี้ย อ้วน ผอม ไม่สมวัย ไม่สมส่วน) และเดก็ซีด ตลอดจนพบว่าเดก็ปฐมวัยมีไอ

ควิโดยเฉล่ียไม่ถงึ 100 

    อย่างไรกต็าม ขณะนี้  สธ.ได้บูรณาการการท างานร่วมกนักบัอกี 3 กระทรวง เพ่ือพัฒนาเดก็ โดยได้ตั้งเป้า

ว่าในปี 2564 สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทั่วประเทศไม่ต ่ากว่า 70% ต้องผ่านเกณฑม์าตรฐานสถานพัฒนาเดก็

ปฐมวัยแห่งชาติ โดยมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะดูใน 3 ประเดน็ใหญ่ ได้แก่ การบริหารจัดการ กระบวนการ

เลี้ ยงดูเด็ก และคุณภาพ   หัวใจในการท างานเรื่ องเด็กคือการท างานร่วมกับเครือข่าย และกองทุน

หลักประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิ่นน่าจะเป็นค าตอบที่ดใีนการพัฒนาเดก็เลก็ทั่วประเทศ 

 

มตชิน 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ เวบ็ไซต์

บางกอกบซินิวส ์มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์thaigov 

วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด 

สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อใน

เรือนจ า ที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง กทม. ซึ่ง สธ. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดระบบบริการสาธารณสุข

ส าหรับผู้ ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้น

พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และให้ความรู้การดูแลสขุภาพ การป้องกนัและควบคุมโรคด้วยตนเอง โดยมอบวัคซีน

ป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ให้กบักรมราชทณัฑเ์พ่ือฉีดให้กบัผู้ ต้องขงัทั่วประเทศ จ านวน 11,622 โดส๊ 

 

เดลินวิส ์สยามรัฐ 

ส านักข่าวไทย  

ทีม Thailand EMT ผ่านการรบัรองมาตรฐานWHO  

    -เสนอข่าว ดร.สาธติ ปิตเุตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ทมีปฏบิัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสขุ

ในภาวะภัยพิบัติ (Thailand EMT) ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นประเทศแรกใน

ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัลแสดงความยินดีจากองค์การอนามัยโลกในระหว่างการประชุม 

คกก.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยทีม 

Thailand EMT เป็นทมีพัฒนา ต่อยอดจากทมี MERT ซึ่ง สธ. ได้ให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักด าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งในประเทศเทศหรือภูมิภาค 

สามารถออกปฏบิตักิารได้อย่างทนัท ีอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่รบกวนทรัพยากรท้องถิ่น 

 

ส านักข่าวไทย 

 ไทยโพสต ์ไทยรัฐออนไลน์ ไอ.

เอน็.เอน็ ผจก.ออนไลน ์มตชิน

ออนไลน ์

ค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน 

  -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. รับหนังสอื จากนายไพศาล บางชวด 

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่ องเงินค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการขอเสนอ

ค่าตอบแทน ในโครงการสร้างค่าตอบแทนกลุ่มหนึ่ง ประเภทเงินเดอืน เงินประจ าต าแหน่ง หรือค่าตอบแทน

วิชาชีพ โดยก าหนดอัตราคงที่เหมือนกันทั่วประเทศและไม่เลือกสถานที่ปฏบิัติเพ่ือให้รองนายกรัฐมนตรี

พิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 

      นายอนุทนิ กล่าวว่า เรื่องนี้จะน ากลับไปหารือกบั ปลัดสธ. ในการบริหารจัดการงบประมาณ เพราะการ

ท าให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นและมีผลตอบแทนที่ดีขึ้ น เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร

ของสธ.ตั้งใจท าอยู่แล้ว การย่ืนเร่ืองวันนี้ จะท าให้ตัวเองมีข้อมูลและเหตุผลที่เพ่ิมมากขึ้นในการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ แต่ต้องอย่าลืมว่าเงินงบประมาณของสธ.ส่วนใหญ่เป็นแบบเหมาจ่าย จึงอยู่ที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดจะจัดสรรบริหารให้ดี และเมื่อมีการจัดสรรเงินเพ่ิมให้แล้ว สธ. กต้็องหวังเรื่องประสิทธิภาพการ

ท างานและลดการเจบ็ป่วยของประชาชน 
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ส านักข่าวไทย ผจก.ออนไลน์ ไอ

เอน็เอน็ 

น ้าท่วม 

  -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ประชุมทางไกล 

VDO Conference ร่วมกบัศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ,7 , 8, 9 และ 10 เพ่ือติดตามสถานการณ์น า้

ท่วมจากพายุโพดุล โดยให้แต่ละศูนย์วิทย์ฯเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือ

ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการ โดยมอบให้ทางส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ผลิตโลชั่นทากนัยุงรีเพลมอส 2,000 ซอง และให้สถาบนัวิจัยสมุนไพรผลิตเจลล้าง

มอื 1,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้กบัเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย เพ่ือใช้ในการป้องกนัโรคระบาด ได้จัดเตรียม

ทมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยของน า้ น า้แขง็ โดยใช้ชุดทดสอบอย่าง

ง่าย พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคฉ่ีหนูโดยการใช้ชุดทดสอบเลปโตสไปรโรซีสที่กรมฯ ผลิตขึ้ นให้กับพ้ืนที่ที่

ได้รับผลกระทบด้วย 

ส านักข่าวไทย ผจก.ออนไลน์ ไอ

เอน็เอน็ มตชินออนไลน์ 

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จึงได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอม็แคท ร่วมลงพ้ืนที่

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนผู้  ที่ศูนย์บญัชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และ

จัดบริการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก เย่ียมคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ แนะน าให้ประชาชนช่วยดูแลสภาพ

จิตใจกนัและกนัของคนในครอบครัว คนรอบข้าง ใส่ใจรับฟัง และ 3. ส่งต่อ หากอาการยังไม่ดขีึ้น 

ข่าวสด     -เสนอข่าว  นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดกีรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานขอ

ความร่วมมอืจากอสม. และอสค. ช่วยดูแลเย่ียมเยียนประชาชนที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มที่

ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยตดิบ้านติดเตียง ผู้ ป่วยโรคเรื้ อรัง ได้ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  

และมอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 1-12 เฝ้าระวังสถานการณ์ความเสยีหายที่อาจจะเกดิกบั

สถานพยาบาล ในกรณทีี่เกดิน า้ท่วมสถานพยาบาลจะต้องพร้อมลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือโดยทนัท ี

ส านักข่าวกรมประชาสมัพันธ ์     -เสนอข่าว นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน แถลงการณ์ กรณี รพ.สต.โพซอ ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ ต่างๆ ที่อยู่ชั้นล่าง ได้รับความเสียหาย ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกนัท าความสะอาด ฟ้ืนฟูสถานที่ เบื้องต้นเปิดให้บริการในส่วนชั้นบน 

โดยใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังคงเหลือ รวมทั้งใช้ครุภัณฑ์ร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง และสั่ง

จัดซื้อครภุัณฑท์างการแพทย์ตัวใหม่โดยด่วน จากงบประมาณฉุกเฉิน เพ่ือเร่งเปิดบริการชั้นล่าง ภายในวัน

จันทร์ ที่ 9 กนัยายน 2562 

สยามรัฐออนไลน ์     -เสนอข่าว นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยโสธร เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์ฯ ระดับจังหวัด ลงพ้ืนที่ 2ทมี ไปช่วยเหลือเสริมทพักับทมีระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่น า้ท่วม ตลอด 

24 ชั่วโมง โดยมศีูนย์ปฏบิตักิารฯที่จุดบ้านกลางสระเกษ จุดวัดป่าบ้านเชียงเพง็ และจุดวัดบ้านเซซ่ง ทุกจุด

เจ้าหน้าที่ให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และ ที่ รพ.สต.หนองคูน้อย และรพ.สต.ค าไผ่ ซึ่งเป็นจุดที่น า้

เร่ิมลดลง เข้าสู่สภาวะที่ต้องเตรียมฟ้ืนฟูสภาพ  ยังคงมีบางพ้ืนที่ระดับน า้ยังสงู ต้องรอให้น า้ลดระดับลงอกี

จึงจะได้ช่วยกนัฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  ส่วนผู้ป่วยตดิเตยีง ที่เคล่ือนย้ายมานอนพักบนรพ.สต. กยั็งได้รับการ

ดูแลต่อเนื่อง จนกว่าจะสามารถกลับไปพักที่บ้านได้ 

Mcot เนชั่นทวี ี 

เวบ็ไซตส์นุก 

    -เสนอข่าว สังคมออนไลน์แห่ชื่นชม น.ส.ชมพูนุช วงษ์จันลา พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านแคนใต้ จ.

ขอนแก่น ลุยน า้ท่วมรพ.สงู 1 เมตรพร้อมกบัสามซีึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาล ไปช่วยท าคลอดหญิงท้องแก่ถึงบ้าน 

ทั้งที่ไม่เคยท าคลอด แต่ได้หัวหน้าพยาบาลช่วยแนะน า เมื่อเดก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัย จึงประสานกู้

ชีพให้มารับแม่และเดก็ไปรพ.บ้านไผ่ โดยนั่งเรือท้องแบนฝ่าน า้ท่วมออกไปทั้งคู่ปลอดภัยดี 

มตชิน     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตาม

สถานการณอ์ทุกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ที่ จ.พิษณโุลก กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงและมี

พระราชกระแสรับสั่งมาโดยตลอด ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สดุ ตอนนี้ ปัญหาส าคัญคือล าน า้ยม ไม่สามารถ

สร้างเขื่อนใหญ่ได้ จึงต้องไปหาวิธกีารสร้างเขื่อนเลก็ๆ แทน แต่ตอนนี้ ต้องดูเร่ืองของการเยียวยาประชาชนที่

ได้รับผลกระทบ ซึ่งกระทรวงการคลังมีหลักเกณฑอ์ยู่แล้ว พร้อมขอย า้ว่าขรก.ระดับจังหวัด จะต้องท างาน

อย่างมีประสทิธภิาพ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ส่งให้กลับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจะต้องท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับประชาชน ล่วงหน้าพร้อมจัดเตรียมการ

ดูแลประชาชนรองรับด้วย 

     -นายภเูวียง ประค ามนิทร์ อธบิดกีรมอตุนุิยมวิทยา ออกประกาศ ว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) "คาจิก"ิ 
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บริเวณทะเลจีนใต้ ก าลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อย ออกห่างจากประเทศ

เวียดนามเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไป ท าให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  บริเวณที่มฝีนตกหนัก ได้แก่ แพร่ อตุรดติถ ์พิษณุโลก เพชรบูรณ ์

ตาก บงึกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

อบุลราชธานี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา 

และภเูกต็ 

    ส าหรับพายุระดบั 4 (โซนร้อนก าลังแรง) 'เหล่งเหล่ง' ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส ์ได้

ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุระดบั 5 (ไต้ฝุ่ น) 'เหล่งเหล่ง' และมแีนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านทางด้านตะวันออกของ

ไต้หวัน ประเทศจีน สู่ทะเลจีนตะวันออกในระยะต่อไป โดยไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย 

มตชิน     -เสนอข่าว สปสช. ห่วงประชาชนในพ้ืนที่น า้ท่วม ซึ่งรมว.สธ.ได้ก าชับให้จัดระบบเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับ

บริการต่อเนื่อง ส าหรับผู้ ป่วยล้างไตทางช่องท้องนั้น สปสช.มีระบบส่งน ้ายาล้างไตถึงบ้านและมีส ารอง

จ านวนมากเพียงพอ จากการตดิตามร่วม กบั อภ. และ ไปรษณยี์ไทย ยังไม่พบปัญหาผู้ป่วยขาดน า้ยาล้างไต 

ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทยีม ซึ่งต้องไปฟอกที่รพ. สปสช.จัดระบบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

 

มตชิน 

คอลัมน์ เกบ็มาเล่า 

ส านักข่าวไทย 

รางวลัหน่วยงาน-บุคคลท่ีมุ่งมัน่คุม้ครองผูบ้ริโภค 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า  อย. ได้จัดพิธมีอบรางวัลเชิดชูเกยีรติ

คุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่นในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑส์ขุภาพ รวม 25 รางวัล พร้อมกล่าวว่า ที่ผ่านมา อย.ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน มูลนิธแิละเพจสาธารณะในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคด้วยดีเสมอมา เพ่ือให้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตน าเข้าและจ าหน่าย ตลอดจนการ

โฆษณา เป็นไปตามกฎหมาย รวมถงึด้านการเผยแพร่ประชาสมัพันธข่์าวสาร และแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและประชาชน ให้มคีวามตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑส์ขุภาพที่ปลอดภัย 

 

เวบ็ไซต ์Thaiqoute 

ขายสมุนไพรผ่าน 7-11 

    -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวภายหลังการประชุมเชิง

ปฏบิตักิารเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑส์มุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ ว่า รัฐบาลมอบให้ สธ. 

เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ กรมฯ จึงร่วมกับหน่วยงาน 

extra Health and Wellness น าผลิตภัณฑท์ี่ได้การคัดเลือกจาก สธ.เข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้ อ 7- Eleven ถือเป็นการพัฒนาสมุนไพรเชิง

เศรษฐกจิของประเทศ และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยให้มีผลิตภัณฑค์ุณภาพออกสู่

ตลาดได้ 

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซต ์Thaiqoute 

สมุนไพรสูโ้รคหนา้รอ้น 

    -เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์  ฤทธิรักษา ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงการรับมือกับโรคอุจจาระร่วงช่วงหน้าร้อนว่า พฤติกรรมการ

บริโภคเป็นสิ่งส าคญัมาก จะต้องบริโภคอาหารและน า้ดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถึงแม้จะระมัดระวังเป็นอย่างด ี

แต่กม็ีโอกาสที่จะเกดิอาการดังกล่าว แนะน าให้ใช้ยาสมุนไพรส าหรับบรรเทาอาการท้องเสยี คือ ยาเหลือง

ปิดสมุทร และ ยาธาตุบรรจบ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ อ ช่วยขับลม 

บรรเทาอาการท้องอดืท้องเฟ้อได้ 

 

สยามรัฐ 

โรคลมชกัในเด็ก 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ เผยว่า โรคลมชักในเดก็เป็นโรคระบบประสาท

เร้ือรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก ประเทศไทยประมาณการผู้ ป่วยโรคลมชัก 500,000 คน เป็นผู้ ป่วยเด็ก

ประมาณ 1 ใน 3 สาเหตใุนเดก็ เกดิได้จากหลายสาเหตแุละมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอายุ เดก็ที่ชักบ่อย

อาจมภีาวะทางสตปัิญญาพัฒนาการ หรือพฤตกิรรมผดิปกตร่ิวมด้วย ผู้ ป่วยโรคนี้ ในเดก็ประมาณร้อยละ30 

เป็นกลุ่มรักษายาก สามารถปรึกษากุมารแพทย์ระบบประสาทเพ่ือตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม และการรักษาที่

ซับซ้อน เช่น ผ่าตัดโรคลมชัก ใช้ยากันชักใหม่ๆ อาหารคีโตน เป็นต้น การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น คือ 1.
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ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดี 2.จัดท่าเดก็ให้นอนตะแคงป้องกันส าลัก และถ้าเหน็เศษอาหารให้กวาดออกมา

จากปากได้ 3.ห้ามเอาอปุกรณใ์ดๆ รวมทั้งมอืเข้าไปง้างปาก  โดยทั่วไป อาการชักมกัจะหยุดได้ภายใน 2-3 

นาที ยกเว้นบางรายที่รุนแรงมากเกิน 5 นาที และหลังจากหยุดชักแล้วให้รีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล

โดยเรว็ที่สดุ ให้ยึดสโลแกนไว้ว่า "ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดได้เอง 

 

ข่าวสด 

โรคน ้ ากดัเทา้ 

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธบิดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรค

ผวิหนังที่ประชาชนทั่วไปมักจะคุ้นเคยและพบเสมอในภาวะน า้ท่วม คือ โรคน า้กดัเท้า เมื่อเดินย ่าน า้บ่อยๆ 

หรือยืนแช่น า้นานๆ จะท าให้เท้าเป่ือย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้าบริเวณที่ผิวหนังเป่ือยนี้ เป็นจุดอ่อนท าให้

เชื้อโรคที่มากบัน า้เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การป้องกนั คือ 1.หลีกเล่ียงการแช่เท้าในน า้นานๆ หรือสวมรองเท้า

บูต๊เมื่อต้องลุยน า้ 2.ล้างเท้าให้สะอาดด้วยน า้สบู่เชด็ให้แห้งและทาครีมบ ารงุผวิ 3. ถ้ามีผื่นแดงแสบหรือคัน

ควรทายาตามอาการ 4. ถ้าอาการไม่ดขีึ้นควรรีบพบแพทย์ 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

การบริหารงาน อภ. 

   -เสนอบทสมัภาษณ ์นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถงึแนวทางการสร้างการเติบโตให้องค์การเภสชั

ฯ ความคืบหน้าของโรงงานผลิตยารังสิต เฟส 2 รวมถึงเรื่องกัญชาทางการแพทย์ โดยล่าสดุได้เดินหน้า

ก่อสร้างโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2 (คลอง 10) อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี บนเนื้ อที่ 60 ไร่ ด้วยงบฯลงทุนกว่า 

5,607 ล้านบาท ที่เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะ แล้วเสรจ็เดือนมิถุนายนปี 2565 อกี

ยุทธศาสตร์ที่ส  าคญั คอื การขยายช่องทางจ าหน่าย เพ่ือกระจายยาไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สดุ คือ กลุ่มลูกค้า

รัฐบาล โดยกระจายยาผ่านรพ.และสถานบริการสาธารณสขุทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ อภ. หรือ

คิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้รวม ต่อด้วยกลุ่มลูกค้าเอกชน ซึ่ง อภ.พยายามจะเพ่ิมสัดส่วน ด้วยการ

ขยายช่องทางจ าหน่ายทั้งเป็นร้านขายยาของอภ.ให้มากขึ้น และช่องทางจ าหน่ายที่เป็นช่องทางออนไลน์ 

ล่าสดุได้น าสนิค้ากลุ่มผลิตภัณฑธ์รรมชาติ เสริมอาหารเข้าไปจ าหน่ายผ่านมาร์เกต็เพลซ เช่น ลาซาด้า เป็น

ต้น เบื้องต้นกไ็ด้ผลตอบรับดี แนวทางที่วางไว้จะท าให้ปีนี้มีรายได้ 16,720 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ซึ่งเพ่ิมจากปี 61 ที่มรีายได้ 16,651 ล้านบาท 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์หน้ามองฟ้าเท้า

หย่ังดนิ 

พฒันาสมุนไพรไทย 

  -เสนอบทความ เหน็ด้วยกบันายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.ที่จะขับเคล่ือนสมุนไพรไทยให้เป็นตัวสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกจิ ปัญหาคือมีแต่คนควบคุมกับคนขาย แต่ไม่มีผู้ผลิตสมุนไพรและผู้ออกใบอนุญาต ซึ่ง

เกษตรกร ผู้ผลิตแปรรูปสมุนไพร นักวิจัย สตาร์ทอัพ รู้ ระบบของอย.ดีว่า เมื่อผลิตออกมาแล้วและไปยื่น

ขออย. กจ็ะมีปัญหาติดโน่นนี่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นติดบัญชียาใหม่ ยาแผนปัจจุบัน แม้จะมีงานวิจัยรองรับ

สดุท้ายกผ็ลิตขายไม่ได้ หลายรายต้องหนีไปขึ้นทะเบยีนประเทศอื่น แล้วน ากลับมาขายให้คนไทยอกีที 

 

ผจก.ออนไลน ์

วนัป้องกนัการฆ่าตวัตาย 

  -เสนอข่าว สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยร่วมกับ

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรมสขุภาพจิต สมาคมสะมาริตันส ์แห่งประเทศไทยและชมรมป้องกนั

การฆ่าตวัตาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 กนัยายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถ ีเวลา 12.00 - 16.00 น. 

 

ข่าวสด 

 

ทูตสุขภาพจิต 

  - เสนอบทความ  โครงการ "Let Me Hear You" ซึ่งกรมสขุภาพจิต ได้แต่งตั้ง เกรซ นรินทร ชฎาภัทรวร

โชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ทูตด้านสุขภาพจิต จัดงานเปิดตัวเป็นทางการ

ไปแล้วโดยมี นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงาน พร้อมเปิดกจิกรรม "Let 

Me Hear You" สร้างกระแสสงัคมเป็นผู้รับฟังที่ดเีพ่ือป้องกนัการฆ่าตวัตาย 

 

มตชิน  

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์  newtv  

โรคมือเทา้ปาก 

  - เสนอข่าว ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาท โพสต์ตั้งข้อสงสัย ระบุว่าเดก็

นักเรียนที่โรงเรียนนี้ ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 4 คน แต่โรงเรียนยังไม่สั่งหยุดเรียน สอบถาม นางกัสมาพร 

บวัภิบาล ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านกล้วย กล่าวว่า ยอมรับว่ามเีดก็ป่วยจริงจ านวน 4 คน ในระดับชั้น ป.1 โดยม ี

2 คน ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑเ์กดิการระบาด ไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องสั่งปิดโรงเรียน เพราะอนุญาตให้เดก็ทั้ง 4 
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คน หยุดการเรียนไว้ก่อนจนกว่าจะหาย ส่วนเร่ืองห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้ให้ครูและเจ้าหน้าที่

ช่วยกนัท าความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้ว ยืนยันว่าไม่มกีารระบาดของโรคมอืเท้าปากแน่นอน  

 

ข่าวสด มตชิน 

อุทาหรณจ์ากยาผิวขาว 

   - เสนอข่าว พนักงานสอบสวน สภ.เสมด็ อ.เมอืง จ.ชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบหญิงสาวสตไิม่ดเีดนิ

อยู่บริเวณหมู่บ้านศิลารมณ์ ถนนอ่างศิลา ต.เสมด็ จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจและอาสาสมัครกู้ภัยไป

ตรวจสอบ พบหญิงสาว อายุ 21 ปี มอีาการเบลอ เหม่อลอย พูดจาไม่รู้ เรื่อง จึงประสานแฟนหนุ่มมารับตัว 

จากการซักถามแฟนหนุ่มทราบว่า 4 ปีก่อน หญิงสาวรายดังกล่าวสั่งซื้ อยาผิวขาวทางอินเตอร์เน็ตมา

รับประทานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ เกิดอาการชัก น ้าลายฟูมปาก และล้มหมดสติ จึงน าส่งรักษาที่ร.พ.

สระแก้ว หลังจากนั้นกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราต้องให้อาหารทางสายยาง กระทั่งผ่านไป 1 เดือน ฟ้ืนขึ้นมา 

แต่เสยีความทรงจ าทั้งหมด และต้องกนิยาระงับอาการชักตลอดชีวิต แพทย์ระบุเส้นเลือดในสมองตีบ และ

เมด็เลือดขาวถูกท าลาย เนื่องมาจากกนิยาท าให้ผวิขาว  

 

เวบ็ไซต ์Sanook  

 

 

 

 

 

 

 

รพ.วินิจฉยัโรคผิด 

   - เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ JulietJez Thomassen ได้โพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ ลูกสาวมีอาการปวด

ท้องอย่างรุนแรง ได้น าส่งรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นล าไส้อกัเสบ จึงให้นอนรักษาในรพ.ให้

น า้เกลือกับยาแก้ปวด ผ่านไป 1 คืน อาการไม่ดีขึ้น ซึ่งหมอกใ็ห้ทั้งยาเมด็และยาฉีดแก้ปวด พอถึงคืนที่ 2 

ลูกสาวกเ็จบ็มากขึ้น แม่ขอให้หมออลัตราซาวด์ท้องลูกสาว พออ่านผลแล้ว หมอกบ็อกว่าไม่เป็นอะไร แค่

กระเพาะอาหารอักเสบ และให้ยาแก้ปวดมาเหมือนเดิม รวมถึงยาเคลือบกระเพาะอาหาร และน ้าเกลือ

เฉพาะคืนแรกแค่ 1 ขวด และให้ยาแก้ปลอดตลอด 3 วัน ก่อนจะท าเร่ืองขอย้ายลูกมาที่รพ.มหาราช เมื่อ

มาถงึรพ.มหาราช หมอวินิจฉัยว่า ในท้องของลูกมขีองเสยีตกค้าง ส่งผลให้แรงดันในท้องเพ่ิมมากขึ้น จึงท า

ให้ปวดท้อง เพราะขับถ่ายและอาเจียนไม่ออก ซึ่งคุณหมอกใ็ห้ยาสวนทวารเพ่ือขับล้างของเสียที่ตกค้าง

ออกมาให้หมด หลังจากนั้นอาการปวดของลูกกห็าย อย่างไรกต็าม ค่ารักษาพยาบาลรพ.เอกชน 4 วัน เป็น

เงิน 16,000 บาท ซึ่งสิ่งที่ได้คอืวินิจฉัยโรคผดิ  

 

มตชิน 

ก่อสรา้งอาคารรพ.บางสะพาน 

    - เสนอข่าว นายอนุภาส อื้อพรรณรังสี ประธานคณะกรรมการจัดซื้ อกรณีเงินบริจาค คณะกรรมการ

พัฒนารพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เปิดเผยว่า 

จัดท าเอกสารมอบให้ผู้น าท้องที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลก าเนิดนพคุณ นายก อบต. ทุกแห่งในพ้ืนที่ อ.บาง

สะพาน  น า ไปแจก จ่ าย ใ ห้กับประช า ชน  พ ร้อมมี รถแ ห่ติด เครื่ อ งขยาย เ สีย งแ ห่  ประกาศ 

เชิญชวนไปรับฟังการชี้แจงปัญหาจากการก่อสร้างตกึ 5 ชั้น ตกึอาคารผู้ป่วยนอก-อบุตัเิหต ุโรงพยาบาลบาง

สะพาน ใช้งบ 165.7 ล้านบาท ในวันที่ 5 กนัยายน ที่หอประชุมมูลนิธสิว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เพ่ือ

ท าความเข้าใจและชี้แจงสาเหตทุี่ผู้รับเหมาขึ้นป้ายหยุดการก่อสร้างตกึ 5 ชั้น นานกว่า 3 เดอืน 

   - นายอนุภาส กล่าวว่า ยืนยันว่าการสร้างตกึดงักล่าวไม่มกีารทุจริต เพียงแต่มีการแก้ไขแบบแปลนในชั้น

ที่มีการก่อสร้างห้องผ่าตัดให้ทันสมัยมากขึ้น โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณ เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้ความเห็นชอบ ขณะที่การออกแบบอาคารเดิมไม่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคต หากก่อสร้าง

แบบเดมิจะต้องปรับปรงุเพ่ิมเตมิในภายหลัง ที่ส  าคญัเร่ืองนี้ ไม่เกี่ยวกบั "ตูน บอดี้สแลม" ที่มอบเงินบริจาค

โครงการก้าวคนละก้าว แต่ในอนาคตจะมีการใช้งบบริจาคบางส่วนเพ่ือปรับปรุงภายในอาคาร 5 ชั้นที่สร้าง

เสรจ็แล้ว 

 

ไทยรัฐ  

สารเคมีทางการเกษตร 

   -  เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม 

ครม. ถงึกรณกีารห้ามใช้สารเคม ี3 ชนิดในอตุสาหกรรมการเกษตร ซึ่งก าลังจะมผีลบังคับใช้ว่า ตนเข้าใจถึง

เหตผุล หลักการ ความจ าเป็นที่ต้องลดการใช้สารเคมทีี่มพิีษในอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้โดยเรว็ทั้งสาร

พาราควอตคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเร่ืองดังกล่าวนี้ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ 3 กระทรวง คือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม จากที่ได้รับรายงานจาก

คณะกรรมการวัตถุอนัตราย ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรหาสารมาชดเชยสารเคมีที่ห้ามใช้ให้ได้ โดยต้อง

มองในหลายมิติ รวมถึงจะต้องพิจารณาร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้บริโภค และเกษตรกร ว่าเราจะท า
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อย่างไรไม่ให้เกดิผลกระทบในทุกด้าน ในส่วนตวัไม่เหน็ด้วยในการใช้สารเคมที าการเกษตร แต่จะท าอย่างไร

เพ่ือเดินหน้าไปสู่เกษตรอินทรีย์เกษตรมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ

ผลไม้ทั้งเปลือกที่มกีารผลิตที่ด ีควบคุมได้  

 แกว้บาดลิ้ น 

ช่องone 
เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

  -เสนอข่าว จากกรณผีู้ใช้เฟซบุก๊รายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพลูกชาย ซึ่งได้รับบาดเจบ็ที่ล้ิน หลังเคี้ยวไปโดนเศษ
แก้วที่ปนมากบัอาหารในร้านอาหารดงั ภายในห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึ่งในกลางเมือง หลังเรื่องราวดังกล่าว

ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเนต็กเ็ข้ามาวิพากษ์วิจารณอ์ย่างหนัก รวมถึงยกตัวอย่างกรณีของร้านไอศกรีมชื่อดัง

ร้านหนึ่งที่เคยเกดิเหตุลักษณะนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว พร้อมเรียกร้องให้ร้านอาหารดูแลเร่ืองความปลอดภัย

ของผู้บริโภคมากกว่านี้  

 หลอกขายยาทาแกป้วดเมือ่ย 

ช่อง one , PPTV36   -เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร่ ร้องเรียนว่ามแีกง๊ต้มตนุมาหลอกขายยาทาแก้ปวดเมื่อย โดย
มหีญิงสาวรปูร่างท้วม ผวิด า อายุ ในราว 25-30 ปี ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เข้ามาติดต่อ

ขาย น า้ยาทาแก้ปวดเมื่อย โดยมีการพูดให้เชื่อว่าน า้ยาดังกล่าว สามารถทาตามข้อเข่าแขนที่ปวดเมื่อยให้

หายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และยังโฆษณาสรรพคุณอีกมากมาย จนมีชาวบ้านหลายคนหลงเชื่อ ซึ่งในราคา

กระปุกละ 500 บาท แต่เมื่อลองเอามาทาแขนดูกพ็บว่าพอทามันจะออกเป็นเกลด็ขาวๆ และเมื่อน าไปล้าง

น า้มันกจ็ะเกดิเป็นฟองขาวขึ้นมาทันท ีจึงคิดว่าถูกหลอกแน่  ด้าน ภก.เด่น ปัญญนันท์ รองนพ.สสจ.แพร่  

กล่าวว่า กระบุกที่เห็นเป็นกระบุกเกลือสครับขัดผิว แต่ใช้ในปริมาณน้อยไม่ส่งผล แต่หากทามากๆผิวจะ

หลุด เพราะเป็นเกลือที่น ามาท าให้ผิวไม่แห้ง แต่หากประชาชนถูกหลอกแบบนี้ สามารถไปแจ้งความเอาผิด

ได้ ทางสาธารณสขุกจ็ะร่วมตรวจสอบตดิตามเพราะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค 

 อนัตรายยาไมเกรน 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุก๊ระบุ ถึงอนัตรายจากยาแก้ปวดไมเกรน “เออ
กอ็ท” ว่า ต้องใช้อย่างระมดัระวังที่สดุ โดยเฉพาะอนัตรายมากส าหรับคนมโีรคประจ าตวั หัวใจ เส้นเลือดตีบ 
เอดส ์หรือใช้ยาตวัอื่นๆอยู่ รวมทั้ง ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาโรคเอดส ์จะท าให้ยาแก้ปวดตัวนี้  ออกฤทธิ์มากขึ้น

และท าให้เส้นเลือดหัวใจสมอง ที่ปลายมือปลายเท้าแขนขา หดตัวอย่างรุนแรง ขาดเลือด หัวใจวาย อัม

พฤกษ์ ต้องตดัแขนตดัขาทิ้งได้  

 


